

งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
รับวันที่ 23 พค 61
เวลา 15.00 น
เลขที่รับ 537

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
รับวันที่ 20 พ.ค. ๒๕๖๑
เลขที่ 1666
เวลา 10:00 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๘๓
ที่ สธ ๐๔๐๒.๐๔/๑๖๕๖๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ติดตามนักเรียนทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๑๑

ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ประกาศให้ข้าราชการตั้งรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ได้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกรมอนามัยกำหนดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ให้ทุน ๒ ปีการศึกษา (๒๕๕๙-๒๕๖๐) นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียนว่า ผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับปริญญาโท ดังกล่าว จะต้องศึกษาให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด จะต้องขอใช้ทุนพัฒนาข้าราชการที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนพัฒนาข้าราชการ ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญา จึงขอให้หน่วยงานแจ้งผู้รับทุนที่เห็นว่าไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และระยะเวลาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัย ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการแจ้งผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ตั้งรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

[Handwritten signature]
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย
๓๑ พ.ค. ๖๑
๒๑ พ.ค. ๖๑
๒๑ พ.ค. ๖๑
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

[Handwritten signature]
นางเกศรา ประเสริฐจิตต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
๒๑ พ.ค. ๖๑

(สำเนา)

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ รายงานตัวต่อคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การประเมินความเหมาะสมผู้สมัครรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยได้เสร็จสิ้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

โดยกรมอนามัยกำหนดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

ทุนศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท

๑. หลักสูตรนานาชาติ ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี จำนวน ๒ ปีการศึกษา (๒๕๕๙-๒๕๖๐)

๒. หลักสูตรปกติ ทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี จำนวน ๒ ปีการศึกษา (๒๕๕๙-๒๕๖๐)

ทุนศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาเอก

๑. หลักสูตรปกติ/นานาชาติ ทุนละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ปี จำนวน ๒ ปีการศึกษา (๒๕๕๙-๒๕๖๐)

ทุนศึกษาต่างประเทศ

๑. ระดับปริญญาโท/เอก ทุนละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี จำนวน ๑ ปี (เข้าศึกษาภายในปี ๒๕๖๐)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ยังไม่ได้เข้าศึกษา จะต้องเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กรมอนามัยกำหนด โดยต้องแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ให้กรมอนามัยทราบ และเข้าทำสัญญารับทุนฯ กับกรมอนามัย ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าศึกษา

๒. กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องทำสัญญารับทุนฯ กับกรมอนามัย ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศกรมอนามัยให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

๓. กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ไม่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา ตามที่กรมอนามัยกำหนด ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำเนาถูกต้อง
รัตนติยา ขำแก้ว
(นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) รงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
(นายรงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทุนศึกษาในประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)		
ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	หลักสูตร/สาขา/สถาบัน
ระดับปริญญาโท		
๑	นางสาววรารัตน์ ใจชื่น ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต / สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร นานาชาติ) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร ๑ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
ทุนศึกษาในประเทศ (หลักสูตรปกติ)		
ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	หลักสูตร/สาขา/สถาบัน
ระดับปริญญาโท		
๑	นางสาวชนิกา โรจน์สกุลพานิช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/การบริหารสาธารณสุข/ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)
๒	นางสาวฉวีพัฒน์ ฐิระโกมลพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/โภชนศาสตร์/ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๓	นายวสันต์ อุนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)/ สุขศึกษาและส่งเสริม สุขภาพ/ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๔	นางสาวไพลิน วิญญูกุล นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/พัฒนาการมนุษย์/ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๕	นางสาวศุทธิณี รุจิระพงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)
๖	นางสาววิมลพรรณ ดันมาละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)
๗	นางสาวชนิดาภา ภูดอนทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)
๘	นางสาวฉิมภัทร วัตบุญเลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตร์/ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)

๙. นางสาวประภัสสร...

ทุนศึกษาในประเทศ		
ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	หลักสูตร/สาขา/สถาบัน
ระดับปริญญาโท (ต่อ)		
๙	นางสาวประกัสสร จินานุรักษ์ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต/เภสัชกรรมชุมชน/มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ) (กำลังศึกษา ปีที่ ๒)
๑๐	นางสาวศิรินทร ปัญจะทองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)
๑๑	นางนัตยา แก้วทิภพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/สุศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๑๒	นายชัชวาลย์ เพ็ชรทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/สุศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๑๓	นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/นโยบายสาธารณะและการจัดการ ภาครัฐ/มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๑๔	นางสาวสุพรรณิ วงศ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต/การพยาบาลผู้สูงอายุ/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๑๕	นางอัญชลีพร อิชฎาการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/การพัฒนาสุขภาพชุมชน/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตร ๒ ปี (เรียนนอกเวลาราชการ)
๑๖	นางสาวจุฬารรณ สุขอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)/อนามัยครอบครัว/ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๑๗	นางพรรณวิไล เลิศไกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต/บริหารสาธารณสุข/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)
๑๘	นางสาวทิพย์วัลย์ ปรวบคชเชิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/สุขภาพสิ่งแวดล้อม/มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๒ ปี (เรียนในเวลาราชการ)

ระดับปริญญาเอก...